
๑ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ท่ี  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

*************************** 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า  วินัน   ประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ   รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๓. นายสงวน  ไชยสมุทร์   สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๔. นายบุญลือ  ลังกากาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๕. นายอ านวย  ก๋าปัญญา   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๖. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๗. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย ์ สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๘. นางสุพรรณ์  ติยะกว้าง   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๙. นางจันทกานต์ น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า 
๑๒. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภา เทศบาล  

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายฉัตรชัย  ชัยศิริ   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๒. นายวีรยุทธ    วิสุทธิเกษม   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๓. นายธนทรัพย์   เกเย็น    รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๔. น.ส.พรรณทรา ธรรมวงค์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๕. นายยศเชย  ไชยเดช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๖. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง   ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๗. นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๘. น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี   รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา  
๙. นายประพันธ์   ไชยวงค์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 
๑๐. นายสมศักดิ์  เครือสนใจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  
๑๑. นายอินทวน  ช่ืองาม   ประธานชมรม  อสม.ต.เวียงพางค า  
๑๒. นายนพพร  สุขประกอบ  ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน  หมู่ที่  ๑  
๑๓. นายมารุต  เกียรติวัฒน์  ประธานชุมชนหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  
๑๔. นายกิตติพงษ์ โภชนพันธ์  กรรมการชุมชนหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  

 
/ ๑๕.นายสมพงษ์ ... 



๒ 

๑๕. นายสมพงษ์  วงค์ธรรม  กรรมการชุมชนหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  
๑๖. นายเสนีย์  นนทจักร  ตัวแทนผู้สูงอายุ  หมู่ที่  ๘  
๑๗. นายค า  รุ่งสิริพิพัฒน์  ตัวแทนผู้สูงอายุ  หมู่ที่  ๖  
๑๘. นายไววิทย์   ติวัน   นายช่างโยธา  
๑๙. นางวิไลรัตน์  คูเช้ือ   อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๙  
๒๐. นางแก้ว  รัตนาศรีสวัสดิ์   อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๙  
๒๑. นายไชยรัตน์ จินะราช   ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  ๕  
๒๒. นายอนุพงษ์  ธีรพงษ์    ครู  กศน.ต าบลเวียงพางค า  
๒๓. นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์  ประธานประชาคม  หมู่ที่  ๙  
๒๔. ร.ต.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ   รอง  สว.(ป.)  สภ.แม่สาย  
๒๕. นางบุญมา  ก๋าปัญญา   ประธานแม่บ้าน  หมู่ที่  ๕  
๒๖. นายสุคนธ์  เทพเมืองมูล  ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน  หมู่ที่  ๑  
๒๗. นายสุนทร   ไชยชาติ   ผู้ประกอบการ  หมู่ที่  ๑  
๒๘. น.ส.วริศรา   มาเนตร   บุคลากร  
๒๙. น.ส.ณัฐดา  จับใจนาย   เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   
๓๐. นางมาลี    พันธ์ศรีเกตุ   อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๓  
๓๑. นางแสงทอง  เทพวรรณ   ประธาน  อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๕  
๓๒. นางมาลี   กองสอน   แม่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  
๓๓. นางมานี   สมรัตน์    แม่บ้าน  หมู่ที่  ๙  
๓๔. น.ส.กัลยา   รัตนสุวรรณ   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
๓๕. นางจารุรินทร์   สุทธิมาศ   ผู้ดูแลเด็ก   ศพด.  หมู่ที่  ๔ 
๓๖. น.ส.แพรวพรรณ บรรเลงกาศ   ครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.  หมู่ที่  ๔  
๓๗. น.ส.แสงจันทร์  วงค์เมืองมา   นิติกร  
๓๘. นางทัศนีย์   แสงแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  
๓๙. น.ส.หทัยทิพย์  ก๋าใจค า    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
๔๐. นางศรีนวล   ยอดเมือง   ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  ๕  
๔๑. นายสิรวิชญ์  คูเช้ือ    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  ๘  
๔๒. นายสมจิตร   ธรรมวงค์    ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  ๙  
๔๓. น.ส.รุ่งทิพย์  อายุโรจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๔๔. นายจุติโชค   ข่ายสุวรรณ์   นักศึกษาฝึกงาน  
๔๕. นางสายฝน   ปัญญา    ผู้ดูแลเด็ก   ศพด.  หมู่ที่  ๙ 
๔๖. นางศิริขวัญ   ทุนร่องช้าง   เจ้าพนักงานธุรการ  
๔๗. น.ส.ชนัญชิตา  หว่างเช้ือ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
๔๘. น.ส.พัชรณัฏฐ์  อภัยสวุรรณ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔๙. น.ส.ใจทิพย์   บุญใหญ่   ผู้ช่วยเจ้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
๕๐. น.ส.จิรัชญา  ปงกันมูล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๕๑. นายพัลลภ    ภูริวรางคกูล   วิศวกรโยธา  
๕๒. นายอุดมทรัพย์  ศักดิ์แสน   ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  
๕๓. นายนพพร   แก้วบุญเรือง   ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  

/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. … 



๓ 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  
รายงานประธานสภาเทศบาลต าบล เวียงพางค า   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า จ านวน    ๑๒  คน  ครบองค์
ประชุมแล้วและอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

  นายสุค า  วินัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้กล่าวว่า  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธท่ี 
๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

- เลขานุการสภาเทศบาล รายงานการประชุมให้ที่ประชุม 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- แจ้งให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  
๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม   ในการประชุม ครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอ
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได ้

-  ส าหรับมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา  ดังนี ้

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรอง การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑
ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 - ไม่มี – 

 

 

/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ...  



๔ 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  ๒ 

-  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายมารุต  เกียรติวัฒน์  ขออนุญาตจากท่านขอ
สอบถามในที่ประชุมสภา  ในนามตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  
และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดเหตุน้ าท่วมขังบริเวณทางแยกห้วยน้ ารินจนมาถึง
หมู่บ้าน ซ.สิงค์โปร์  ของหมู่ที่  ๒  ขออ้างถึงเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา         
คุณปานทิพย์  ค าโอภาส  ได้มาย่ืนค าร้องขอให้ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เข้ามาแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณทางแยกห้วยน้ าริน  จนมาถึงหมู่บ้าน  ซ.สิงคโปร์  ของหมู่ที่  ๒  นั้น  
และทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลก็ได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
หลังจากนั้นทางหมู่บ้านได้จัดประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้  
ปรากฏว่าได้เกิดเรื่องอัปยศข้ึนในที่ประชุมเนื่องจากเสียงข้างมากไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับ
มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งเขตน้ าไหลระหว่างเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค าและเขตเทศบาล
ต าบลแม่สาย  ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ได้เกณฑ์ลูกบ้านจากเขตเทศบาลต าบลแม่สายมา
มากกว่าลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่จริงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จากที่มี
ผู้เข้าร่วมกาประชุมทั้งหมด  ๖๔  คน  ยกมือสนับสนุนให้มีการแบ่งน้ าจ านวน  ๕๕  คน  ไม่
สนับสนุน  ๙  คน  ซึ่งผมเห็นว่ากลับเป็นการซ้ าเติมปัญหาที่เกิดข้ึนให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก  จึงขอ
ประสานความอนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ช่วยเข้ามาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ให้ด้วย 

นายกิตติพงษ์  โภชนพันธ์
กรรมการชุมชนหมู่ท่ี  ๒   

- เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากบ้านของผมอยู่สามแยกซอยสิงคโปร์  และในช่วง
หน้าฝนทุกปีบ้านผมจะได้รับผลกระทบโดยตรงมาตลอด  ผมได้ถ่ายวิดีโอไว้เมื่อปีที่แล้วโดย
มอบให้กับนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค าท่านก่อนหน้านี้  แต่ปัญหาก็ยังเกิดข้ึนในปีนี้
เช่นเดิม  เนื่องจากสภาพของหมู่บ้านเป็นทางผ่านของน้ าที่ไหลมาจากภูเขาเมื่อเวลาฝนตก
หนักโดยน้ าจะไหลเร็วและแรงหากตกหนักติดต่อกันเวลานานจะท าให้เกิดน้ าท่วมบ้าน  ซึ่ง
บ้านผมน้ าท่วมสูงสุดที่เคยวัดได้ประมาณ  ๓๐  เซนติเมตร  โดยทิศทางของน้ าจะไหลบ่ามา
ทางสนามยิงปืนตู้ยามต ารวจห้วยน้ าริน  และในวันประชุมประชาพิจารณ์ของหมู่บ้านผมมาไม่
ทันจึงท าให้พลาดโอกาสในการช้ีแจงข้อเท็จจริง   จึงขอโอกาสในการประชุมสภาของเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  น าเรื่องนี้ให้ทางท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขในเรื่องนี้ต่อไปครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอช้ีแจงให้ทราบว่า  ทางเทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียนจากคุณปานทิพย์  ค าโอภาสแล้ว
บังเอิญช่วงนั้นทางฝุายบริหารและสมาชิกสภาฯ   ได้เข้าไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างทางเข้าวัดจีนใน
พื้นที่ของหมู่ที่  ๑  บ้านแม่สาย  จึงได้ผ่านและเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวที่ได้ท าหนังสือ
ร้องเรียนมา  จึงท าให้เห็นสภาพพื้นที่จริงกรณีบ้านของคุณกิตติพงษ์เป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเส้นทางที่น้ าไหลผ่านจากภูเขาถึงที่ลุ่ม  ส่วนตัวผมมีแนวคิดที่จะให้มีการขยายท่อ
ระบายน้ าให้กว้างกว่าน้ี  ท าบ่อพักใหญ่เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าพุ่งเร็วและแรงจนเกินไป  ด้วย
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๗  ในวันที่ได้ไปส ารวจพื้นที่ได้
พบเพียงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  ติดภารกิจอื่นจึงไม่ได้มีการเจรจา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ในโอกาสต่อไปผมจึงมีแนวทางที่ต้องการให้ผู้น าทั้งสอง
หมู่บ้านมาหารือร่วมกับเทศบาลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ีร่วมกันจึงแจ้งมาเพื่อทราบก่อนครับ 
 
 

/ ขอสอบถามอีกเรื่องเกี่ยวกับ ... 
  



๕ 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  ๒ 
 

- ขอสอบถามอีกเรื่องเกี่ยวกับแบบเสนอญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  ในข้อที่  
๒  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  จ านวนเงิน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  
และขอความเห็นชอบในการโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสิงคโปร์  หมู่ที่  ๒  มาใช้จ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน  ไม่ทราบว่าท าไมทางเทศบาล 
จึงไม่ใช้เงินให้ตรงกับการเบิกจ่าย  หากมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าผมขอเสนอให้สร้างทาง 
แยกน้ าเพื่อเป็นการแบ่งน้ าให้กระจายในปริมาณที่เหมาะสม  ผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
โดยการบริจาคท่อระบายน้ าขนาดใหญ่  ขนาด  ๑.๒๐  เมตร  จ านวน  ๑๒  ท่อ  ถ้าหากจะมี
การก่อสร้างมาติดต่อรับได้ที่ผมโดยตรงครับ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- ตามระเบียบการประชุมสภาท้องถ่ินแล้ว  ญัตติกระทู้ถามจะเป็นสมาชิกสภาเป็นผู้ถามฝุาย
บริหาร  แต่กรณีนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันที่ประชาชนให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของ
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในหมู่บ้านของตนจึงสอบถามมาในวาระนี้  สืบเนื่องมาจากรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องที่มี การขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ 
๒๗ และขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗  ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.  ๒๕๔๖  สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมในเขตหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๑๐  ซึ่งมวลของน้ าได้ไหลมาจากยอดเขาหลายจุด
และเกิดการระบายน้ าไม่ทันจึงไหลลงมาท่วมบ้านของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่รับน้ า  
และในอดีตทางผู้น าหมู่บ้านอาจไม่ได้มีการวางแผนผังการระบายน้ าของหมู่บ้านจึงส่งผล
กระทบมาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดข้ึนในเบื้องต้นทางเทศบาลฯ  จึงได้
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้ขอโอนเงินงบประมาณดังกล่าว  ซึ่งได้พิจารณา
แล้วมิได้ผิดระเบียบทางการเงินการคลังแต่อย่างใด  ในเรื่องของมติจากที่ประชุมประชาคม
ของหมู่บ้านหมู่ที่  ๒  ที่ต้องการให้มีการแบ่งเส้นทางน้ าไหลนั้น  จึงอยากให้มีการหารือกัน
หลายๆ  ฝุาย  เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนได้คาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๑๐  
จึงจะเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ซึ่งอาจจะเป็น
รูปแบบการประชุมหารือร่วมกันโดยเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จะเป็นผู้ด าเนินการในการจัด
ประชุมในครั้งนี้ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๔.๑  เรื่อง การรายงานผลการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณี การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพ้ืนท่ีป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  มาตรา ๔  ของราษฎร  ๓  ราย  ได้แก่      
๑. นายนพพร  สุขประกอบ   ๒. นายสุนทร  ไชยชาติ และ ๓. นายสุคนธ์  เทพเมืองมูล 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  กระผมนายอ านวย  ก๋าปัญญา  ประธานคณะกรรมการฯ  สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้ง
ที่ผ่านมา  ทางคณะสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การความเห็นชอบ กรณี การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่ปุา
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  มาตรา ๔  ของราษฎร  ๓  ราย  ได้แก่     
๑. นายนพพร  สุขประกอบ   ๒. นายสุนทร  ไชยชาติ และ   ๓. นายสุคนธ์  เทพเมืองมูล 

 

/ ขอให้ทางคุณสมศักดิ ์… 
 



๖ 

ขอให้ทางคุณสมศักดิ์  พรมมินทร์  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ  คณะกรรมการสามัญ
พิจารณาให้ความเห็นชอบฯ  รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบโดยทั่วกันครับ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมด้วยฝุาย
ประธานกรรมกาผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เจ้าหน้าที่ของฝุายกองช่าง   สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค าอีก ๕ ท่าน และมีตัวแทนของกรมปุาไม้มาช้ีแจงเกี่ยวกับการเข้าขอ 
อนุญาตท าประโยชน์ในพื้นที่เขตปุาไม้  โดยผู้ประกอบการได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่ปุาไม้กับกรม 
ปุาไม้เป็นระยะเวลา ๑ ปี และทางตัวแทนของกรมปุาไม้ได้ช้ีแจงข้ันตอนในการขออนุญาตว่า
ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท้องถ่ินก่อน เพื่อน าเอาผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบไปเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่ปุา
ไม้ตามข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ทางคณะกรรมการและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้
ข้อสรุปร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ น าเอาวาระการประชุมประชาคมจากทางหมู่บ้านและ
ลายมือช่ือรับรองการประชุมของผู้น าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียงพางค า  มาประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการยังขาดหลักฐานประกอบเรื่องที่เสนอสภาเทศบาลพิจารณา  
ตามที่ก าหนด  โดยทางสภาเทศบาลให้ผู้ประกอบการยื่นหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนก่อนแล้ว
จึงจะน ามาพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไปนั้น 
-  ทางคณะกรรมการฯ  เสนอให้ผู้ประกอบการ วางท่อสายหลักจากต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า
ตลอดแนว  เป็นท่อ ๑ เมตร เพื่อการระบายน้ าให้สะดวก  และเพื่อมิให้เป็นปัญหาเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ และเห็นควรว่าจะต้องมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงของผู้ประกอบการใน
การด าเนินโครงการ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนี้ 

๑. ให้ผู้ประกอบการแก้ไขบันทึกรับรอง มีข้อความว่า หากมีปัญหากับราษฎร ข้อ
ขัดแย้ งเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึนก่อนหรือหลังได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้แล้ว 
ข้าพเจ้าผู้ขออนุญาตขอใช้บันทึกฉบับนี้ ไว้เป็นหลักฐานยินยอมรับผิดชอบร่วมกับสภาต าบล / 
อบต.ท้องที่ที่ปุาน้ันต้ังอยู่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามเนื้อที่ที่ได้รับอนุญา ตจากกรมปุาไม้ 
พร้อมได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

๒. หากพื้นที่ที่ได้ขออนุญาตมีผลกระทบและมีข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ให้
ผู้ประกอบการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

๓. หลังจากที่ได้แก้ไขข้อความบันทึกรับรองแล้ว หากมีข้อความอื่นๆเพิ่มเติมอีกทาง
สภาเทศบาลไม่ขอรับทราบใดๆ ทั้งสิ้น 

๔. ทางสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระท าผิดต่อสัญญา
ของผู้ประกอบการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

จึงขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ  เพื่อให้ทางที่ประชุมลงมติเห็นชอบ
ต่อกรณีต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

 ๔.๒  เรื่อง  สืบเน่ืองจากประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  
ประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔  จ านวน ๓ ราย ได้แก่ นายนพพร  สุขประกอบ  ราษฎรมี
ชื่ออยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ท่ี ๖ ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, นายสุนทร - 
ไชยชาติ ราษฎรมีชื่ออยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๒ หมู่ท่ี ๗ ต าบลแม่สาย  อ าเภอแม่สาย  และ  



๗ 

นายสุคนธ์ เทพเมืองมูล  ราษฎรมีชื่ออยู่บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๓ ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอ
แม่สาย มีความประสงค์จะขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ท้องท่ี ๑ เทศบาลต าบล
เวียงพางค า บริเวณหมู่ท่ี ๑ ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแสดงหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบต่อกรณีนี้   

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตให้ข้อมูลช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี ้

หมวด ๖ 
การลงมต ิ

ข้อ ๗๓  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ  
   (๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  
   (๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ  

ข้อ ๗๔  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน  
(๑) ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ  
(๒) ยืนข้ึน  
(๓) เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือข้ึนพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหาร
ท้องถ่ินร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
ท้องถ่ิน ให้ออกเสียงลงคะแน นเปิดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินมีมติ
เห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น  
    ข้อ ๗๕  ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
ที่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถ่ินมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติ
ดังกล่าวนี้สามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินมีมติเห็นชอบก็ให้ด าเนินการตามนั้น 
การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือข้ึนพ้นศีรษะ การออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็น
ด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก ( ) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท ( ×) ส่วนผู้ไม่ออก
เสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม ( o) ให้ประธานที่ประชุมเรียกช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ตามล าดับอักษร มาน าซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  
  ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินอยู่ใน ที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถ่ินอยู่ในที่
ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได  
  ข้อ ๗๗   สมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถ่ินหรือรองประธานสภาท้องถ่ินซึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิก
สภาท้องถ่ินที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมมีมตติามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม 
มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถ่ินได้โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่ง
ประธานสภาท้องถ่ินก็ได้  
 

/ ข้อ ๗๘  ล าดับการลงมตินั้น ...   
  ข้อ ๗๘  ล าดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไปตาม
ญัตติต้นแต่ความผิดพลาดของการเรียงล าดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและ



๘ 

นับคะแนนเสร็จแล้วนั้นเสียไป 
  มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามล าดับนั้น 
 ข้อ ๗๙  ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถ่ินหรือที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้ 
 ข้อ ๘๐  เมื่อประธานสภาท้องถ่ินถามที่ประชุมสภาท้องถ่ินว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอน้ัน
จะมีผู้ใดเห็นเป็น 
อย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
  ข้อ ๘๑  เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถ่ินต้องประกาศคะแนน
เสียงให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินทราบทันที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมีคะแนนเสียงถึง
จ านวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจ านวนที่
กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ด้วย  
  ข้อ ๘๒  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน ขณะที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินเริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว  
   (๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้เข้ามาน้ันมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนร่วมกับฝุายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝุายนับ
คะแนนเสร็จแล้วไม่ได  
   (๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้เข้ามาน้ันมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนที่ประธาน สภาท้องถ่ินสั่งให้นับคะแนนเสียง  
  ข้อ ๘๓  การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทาง
ที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถ่ินหรือก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกล่าวหาน้ันขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้
ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถ่ินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
  เมื่อสภาท้องถ่ินลงมติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้
ประธานสภาท้องถ่ินแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่
วันที่สภาท้องถ่ินได้ลงมติ  
  ข้อ ๘๔  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถ่ินเช่ือว่ามีการนับ
คะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องขอ ให้นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโดยสามารถร้องขอด้วย
วาจา ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่  
  การร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ ให้กระท าได้เพียงครั้งเดียว และต้องด าเนินการ
ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมถัดไป  
  การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผยให้
ประธานที่ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  โดยใช้วิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามข้อ  
๗๔ (๓) 
 

/ ข้อ ๘๕  ในการลงมติครั้งใด ...  
  ข้อ ๘๕  ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกัน
ทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มาประชุมในคราวนั้นให้ท าการลงมติใหม่



๙ 

โดยใช้วิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)  
  ข้อ ๘๖  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่าง
อื่น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงช้ีขาด  
และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได ้

ทั้งนี้  ในการพิจารณาขอความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในพื้นที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา  ๔  จะมี
แนวทางปฏิบัติ  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตามที่เคยทีเคยมีการพิจารณาแล้วส าหรับ
การขุดดินหมู่ที่  ๒  มีความเห็นของที่ประชุมในประเด็นของหมู่บ้าน  สภาท้องถ่ิน  และใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

ส าหรับการปฏิบัติของสมาชิกสภาเทศบาล  ตามกฎหมายหลัก  ได้แก่  
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ดังนี้ 

มาตรา  ๑๗  มาตรา ๑๗  ก่อนเขารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนใน
ที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้ง
จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม 

ความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 
มาตรา ๑๘  ทวิ  สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลหรือที่เทศบาล
จะกระท า 

(ความในมาตรา ๑๘  ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ทั้งนี้ต้องปฏิตามอ านาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ดังนั้น  ก่อนที่ท่านประธานสภาจะขอมติในเรื่องดังกล่าวนี้  ควรสอบถามผู้เข้าร่วม
ประชุมและสมาชิกสภาเทศบาล  ควรให้ข้อคิดเห็นของตนเองเป็นรายบุคคล 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ว่ามีความประสงค์จะ
ลงคะแนนแบบลับหรือแบบเปิดเผย 

นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

-  ผมขอเสนอให้มีการลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ผู้รับรอง    ๑. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
              ๒. นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
 
 

/ ผมขอเสนอ ... 
นายวิษณุ  จันทร์เทพ 
รองประธานสภาฯ   

-  ผมขอเสนอให้มีการลงคะแนนลับ 
ผู้รับรอง    ๑. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 



๑๐ 

ผู้รับรอง     ๒. นางสาวศิริลักษณ์  โสภา 
ผู้รับรอง     ๓. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
ผู้รับรอง     ๔. นายบุญลือ  ลังกากาศ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ในการนี้ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ยกมือว่าจะเลือกการลงคะแนนแบบ
ลับหรือลงคะแนนแบบเปิดเผย 

มติท่ีประชุม -  มติที่ประชุมมีความเห็นในการลงคะแนนเสียง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔  ดังนี้ 

การลงคะแนนเสียงแบบลับ  มีผู้ยกมือ  ๓  คน 
การลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย  มีผู้ยกมือ  ๘  คน 
งดออกเสียง  ๑  คน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-   สรุปการลงมตใิห้ความเห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔  นั้นมีมติลงคะแนน
เสียงแบบเปิดเผย 
-  ล าดับต่อไปขอให้ทางคณะสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ให้ความเห็นชอบ กรณี การขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  มาตรา ๔  ของราษฎร  ๓  ราย  ได้แก่  ๑. นายนพพร  สุขประกอบ   
๒. นายสุนทร  ไชยชาติ และ ๓. นายสุคนธ์  เทพเมืองมูล 

นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ผมขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  ในข้อที่  ๑
ให้ผู้ประกอบการแก้ไขบันทึกรับรอง มีข้อความว่า หากมีปัญหากับราษฎร ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ
พื้นที่ดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึนก่อนหรือหลังได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้แล้ว ข้าพเจ้าผู้ขออนุญาต
ขอใช้บันทึกฉบับนี้ ไว้เป็นหลักฐานยินยอมรับผิดชอบร่วมกับสภาต าบล / อบต.ท้องที่ที่ปุาน้ัน
ตั้งอยู่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้ พร้อมได้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นส าคัญ นั้น  ในเรื่องนี้เป็นการด าเนินการของผู้ประกอบการจึงขอตัดข้อความ ยินยอม
รับผิดชอบร่วมกับสภาต าบล / อบต.ท้องที่   

นายนพพร  สุขประกอบ 
ผู้ประกอบการ    

-  ในส่วนข้อนี้เป็นผลมาจากการที่ทางผมได้น าแบบแปลนของทางกองช่าง  เทศบาลต าบล
เวียงพางค า  มาปรับเปลี่ยนแก้ไขตามที่ทางสมาชิกสภาฯ  เสนอให้มีการแก้ไข  ดังนั้นหากมี
ผลกระทบกับชุมชนจึงต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่มีการหารือใน เรื่องนี้ดิฉันเห็นว่าตามที่หมู่บ้านได้มีการเห็นชอบแล้วและทาง
คณะกรรมการสภาฯ  ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว  ก็สรุปสาระส าคัญได้เป็น  ๓  ประเด็น  คือ  
๑. ให้มีการขยายท่อระบายน้ าให้กว้างขึ้น  ๒. ให้ขยายร่องระบายน้ าทั้งสองข้าง  และ ๓. ให้มี
การสร้างฝายหูช้างเพื่อปูองกันการพังทลายของดินบริเวณท่อระบายน้ า  จึงให้ความเห็นชอบ 

 

/ กรณีการขออนุญาต ... 
กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ 



๑๑ 

นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- สืบเนื่องมาจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาที่ผู้ประกอบการได้น าเอกสารมาประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยระยะเวลาที่กระช้ันชิดจนเกินไปจึงท าให้ต้องที่การเลื่อนการ
พิจารณาออกไปเพื่อให้ทางคณะสมาชิกสภาฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีนี้  
และหลังจากการตรวจสอบในพื้นที่จริง  ทางคณะสมาชิกได้มีความเห็นให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการติดตั้งด้านระบบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป  โดยได้น าแบบแปลน
ของทางกองช่างมาด าเนินการ  ในส่วนตัวผมเห็นว่าหากด าเนินการถูกต้องแล้วไม่น่าจะมี
ปัญหาต่อชุมชนและปัญหาในอนาคต  จึง ให้ความเห็นชอบ  กรณีการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- จากที่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ มาตรา ๔  นั้น  ในส่วนตัวผมมีความเป็นห่วงในเรื่องการระบายและทิศทางการไหล
ของน้ าจากยอดเขาที่จะมาลงสู่พื้นที่ชุมชน  จึงขอให้มีการพิจารณาแบบแปลนที่เสนอมาและ
ขอให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามแบบแปลนให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบ  ทั้งนี้เพื่อ
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  จึงขอ ให้ความเห็นชอบ  กรณีการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ผู้ประกอบการได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่  และได้ส่งเอกสารประกอบมาใน
เบื้องต้นแล้วนั้น  หากพิจารณาตามกฎหมายก็ไม่ผิดหลักเกณฑ์การขออนุญาตแต่อย่างใด  
อย่างไรแล้วขอให้ทางผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท าไว้กับทางสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๔  ข้อ  
และขอฝากให้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ของท่านต่อไป  จึงขอ ให้
ความเห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เท่าที่ตรวจสอบและเป็นคนในพื้นที่  กรณีการก่อสร้างฝายชะลอน้ าหูช้างเพื่อเป็นการปูองกัน
การพังทลายของดินบริเวณปากท่อระบายน้ า  จึงขอให้ทางผู้ประกอบการด าเนินการตามที่ได้
สัญญาไว้  และขอเพิ่มเติมก่อสร้างร่องระบายน้ าบริเวณถนนหน้าวัดถ้ าผาจม  เพราะจะช่วย 
ระบายน้ าได้อีกทางหนึ่ง  และจากการพิจารณาเอกสารที่ผู้ประกอบการน ามาประกอบการ
พิจารณาก็ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  จึงอยากจะเน้นย้ าให้ผู้ประกอกการด าเนินการด้าน
สาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน  จึงขอ ให้ความเห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ   ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- หากได้พิจารณาในการขออนุญาตจากผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้มีข้อพิพาทระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่  ที่ได้สร้างท่อระบายน้ าขนาดเพียง  ๖๐   เซนติเมตร  เท่านั้นเนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายเดิมไม่เห็นความส าคัญของปัญหาที่จะตามมาในอนาคต  จึงท าให้เกิด
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ในที่สุดโครงการก็ถูกเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ประกอบการ 
 

/ รายใหม่ซึ่งก็ได้ใส่ใจ ...  
รายใหม่ซึ่งก็ได้ใส่ใจและเห็นความส าคัญของปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อเสนอต่างๆ  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อเรื่องด าเนินมาถึงการขออนุญาตความ



๑๒ 

เห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  และทางสภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบใน
กรณีนี้แล้ว  และส่วนตัวผมเห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพื้นที่อาจจะได้
ช่ือว่าเป็นพื้นที่ปุาไม้  แต่ในความเป็นจริงประชาชนได้มาปลูกสร้างบ้านเรือนกลายพื้นที่เป็น
ชุมชนเมืองไปเกือบทั้งหมดแล้ว  ในการที่ผู้ประกอบการได้มาประกอบกิจการก็นับว่ามาเป็น
การพัฒนาพื้นที่  หากด าเนินการถูกต้องตามแบบแปลนและถูกต้องระเบียบกฎหมายก็นับว่า
เป็นการพัฒนาพื้นที่  พัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งข้ึน จึงขอ ให้ความ
เห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาในกรณีนี้  จากการที่ได้ไป
ตรวจสอบจากสถานที่จริง  มีความเห็นให้มีการเปลี่ยนขนาดของท่อระบายน้ าเป็นรางระบ าย
น้ าแบบตัววีตลอดแนวก่อน   

นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากผมได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ  ในครั้งนี้เมื่อได้ตรวจแบบแปลนแล้วมีการ
แก้ไขตามแบบที่กองช่างเทศบาลได้ออกแบบไว้ให้แล้ว  จึงขอ ให้ความเห็นชอบ  กรณีการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ/ 
ประธานคณะกรรมการฯ 

-  จากที่ได้ไปตรวจดูในพื้นที่ก่อสร้างทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการขยายท่อระบายน้ าให้
กว้างขึ้น  และทางคณะกรรมการฯ  เห็นว่าผู้ประกอบการควรมีการปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง  ๔  
ข้อ  จึงขอให้ความเห็นชอบ กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ใน
พื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ 

นายวิษณุ  จันทร์เทพ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

-  จากที่ได้รับฟังการอภิปรายจากสมาชิกสภาทุกท่านแล้วซึ่งมีการเห็นชอบกันเกือบทุกท่าน  
ส่วนตัวผมแล้วขอเน้นย้ าให้ทางผู้ประกอบการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ท าไว้กับ
คณะกรรมการทั้ง  ๔  ข้อ  และขอให้ปฏิบัติตามแบบที่กองช่างได้ออกแบบไว้และปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เรียบร้อยเสียก่อน   

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  ความเห็นของผมเป็นห่วงเรื่องการระบายของน้ า  ขอให้ทางผู้ประกอบการดูแลและ
จัดการระบบการระบายน้ าให้ดีไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต  ขอให้ปฏิบัติตามแบบที่กองช่างได้
ออกแบบไว้และปฏิบัติตามกฎหมายให้เรียบร้อยเสียก่อน  

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ยกมือเพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ใน กรณีการพิจารณา
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔  ต่อไปครับ 

มติท่ีประชุม -  มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบต่อ กรณีการ พิจารณา ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔
ดังนี้ 

 เห็นชอบ          ๘   เสียง   
 ไม่เห็นชอบ       ๓   เสียง   

           งดออกเสียง      ๑   เสียง 

/ สรุปผลการลงมติในที่ประชุม ... 
- สรุปผลการลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ในกรณีการพิจารณาขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 



๑๓ 

๒๔๘๔ มาตรา ๔  นั้น  เสียงข้างมากมีมติ  เห็นชอบ  อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าท าประโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  ในพื้นที่เขตปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔    
มาตรา ๔   

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ผมขอแสดงความเห็นในเรื่องการปูองกันเหตุดินสไลด์  เพราะพื้นที่ในเขตต าบลเวียงพางค า  
มีเหตุการณ์ดินสไลด์ทุกปี  ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่  ๑  เช่นกัน  ขอให้ผู้ประกอบการท าแนว
ปูองกันดินสไลด์ด้วยครับ  อีกประเด็นที่คุณสุพรรณ์  ติยะกว้างเสนอให้มีการเพิ่มขนาดของท่อ
ระบายน้ าขนาดใหญ่เป็นรูปตัววีหรือตัวยู  ผมเสนอให้เป็นรางระบายน้ าตัวยู  คุณสุพรรณ์มี
ความเห็นเป็นเช่นไรขอเชิญแสงดความเห็นได้ครับ 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ท่านนายกฯ  จะสร้างรางระบายน้ าเป็นตัววีหรือตัวยูก็ได้ตามแต่เห็นสมควร  แต่ผมขอเสนอ
ให้มีฝาปิดครบทุกด้านด้วยครับ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ขอเพิ่มเติมประเด็นการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ทั้งนี้ทาง
เทศบาลได้รับหนังสือตอบข้อหารือระหว่างกรมโยธาในแนวทางการปฏิบัติการขุดดิน - ถมดิน  
ในพื้นที่ปุาในกรณีที่มีผู้มายื่นขออนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และจะมีมาตรการในการปูองกัน
ของเทศบาลและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ่อยข้ึน  เช่นเดียวกับกรณีของการตรวจร้านเกมส์
และร้านอินเตอร์เน็ต  โดยจะมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง  และขอฝากประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัย  บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านจัดสรรจะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ าท่วมหรือดิน
สไลด์หรือไม่  โดยหลักการแล้วจะมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างทดสอบความหนาแน่นของดิน
และการจัดสรรที่ดินจะแบ่งออกเป็นกี่หลังคาเรือน   

นายนพพร  สุขประกอบ 
ผู้ประกอบการ 

-  การก่อสร้างบ้านจัดสรรจะมีการก่อสร้างจ านวน  ๑๐๐  หลัง  และการออกแบบมีวิศวกร
รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในการจัดสรรที่ดินน้ันในด้านสาธารณูปโภค  ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ าประปา  ไฟฟูา  ถนน  ควร
จะมีการติดตั้งหรือก่อสร้างให้ครบเรียบร้อยทุกด้าน  เรื่องแรงดันน้ า  กรณีที่แรงดันน้ าไม่พอ  
น่าจะเป็นประเด็นที่ให้ผู้ประกอบการรับทราบ  หากมีการติดตั้งระบบประปาแล้วน่าจะมีระบบ
การเพิ่มแรงดันน้ าให้ทั่วถึง  และขอให้ท่านมีพื้นที่สาธารณะไว้ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  
หรือจะเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชนทั่วไป  และที่ส าคัญควรมีบ่อบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือนด้วย 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอให้ตัวแทนของหมู่บ้านแสงดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายประพันธ์  ไชยวงค์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑ 

-  ส าหรับตัวผมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแรงดันของน้ า  มีหนังสือที่ผมเคยอ่านเกี่ยวเรื่องการวัดค่า
แรงดันน้ าไม่มีใครสามารถวัดได้  อย่างที่คุณสมศักดิ์  พรมมินทร์  ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันพื้นที่ที่
เป็นเขตปุาไม้ปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนเมืองไปเกือบทั้งหมดแล้ว  จากเดิมที่ชาวบ้านมีความ
วิตกเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายเดิมจนเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาท  เพราะใส่ท่อระบายน้ าเพียง  
๖๐  เซนติเมตร  ซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ าท่วมขังตามมาแน่นอน  จนมาเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ซึ่งรับฟังปัญหาของชาวบ้านและยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ 
 
 
 

/ ทั้งของส่วนราชการ ... 



๑๔ 

ทั้งของส่วนราชการและของหมู่บ้าน  ทางหมู่บ้านจึงมีมติเห็นชอบในการอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างขึ้น  ประกอบการมติที่ประชุมสภามีความเห็นชอบก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการพิจารณาและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันจนมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างได้  ดังนั้น  ความ
รับผิดชอบกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตก็ควรจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอฝากไว้
เพียงเท่านี้ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑ ญัตติเรื่อง  การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินและการจ่ายเงินอุดหนุนตาม
มาตรา ๖๗ ทวิ  โดยขอโอนเงิน งานไฟฟ้า ถนน งบด าเนินการค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวนเงิน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นรายการใหม่เป็นงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน   ส่วน
ราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ท่ี ๔, หมู่ท่ี ๘ และหมู่ท่ี ๙ จ านวนเงิน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  รายงานการขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  ต่อไปครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ   

-  ตามที่นายอ าเภอแม่สาย  ได้ประกาศก าหนดเปิดสมัยการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๓  
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  มีก าหนด  ๑๕  วัน  นั้น  ข้าพเจ้านายฉัตรชัย  ชัยศิริ  นายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ  สมัย
ที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ดังนี ้

การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  
๒๗  และขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗  ทวิ  แห่ง  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ตามกฎหมายที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ  และนโยบาย  ตามความในมาตรา  ๔๘  เตรส  (๑)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  สามปี   
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  ในยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  มีแนวทางพัฒนา
ระบบการจราจร  การจัดท าผังเมือง  และกาคมนาคมขนส่ง  มีแผนงานโครงการที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ราชการ / เทศบาล 

แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๕  ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายของงานไฟฟูาถนน  ไว้ในงบด าเนินการ  ประเภทค่าใช้สอย  นายกเทศมนตรีจึงขอ
ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  ไปตั้งเป็นรายการใหม่  ไว้ในงบเงินอุดหนุน  ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  ๑  รายการ  และขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่เหลือจ่ายจากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  ตั้งเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 
/ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ...  



๑๕ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๘ และหมู่ท่ี ๙ 
จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท   เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ได้ต้ังจ่ายไว้ใน งานไฟฟูา ถนน งบด าเนินการค่าใช้จ่าย ประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวนเงิน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นรายการใหม่เป็นงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน ส่วนราชการ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ จ่ายเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ ต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ท่ีประชุมมีมติ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินและการจ่ายเงิน
อุดหนุนตามมาตรา ๖๗ ทวิ  โดยขอโอนเงิน งานไฟฟูา ถนน งบด าเนินการค่าใช้จ่าย ประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวนเงิน 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นรายการใหม่เป็นงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน   ส่วน
ราชการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท  ดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
งดออกเสียง   ๑ เสียง 

 ๕.๒ ญัตติ เรื่อง การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินและการใช้เงินเหลือจ่ายจาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิงคโปร์ หมู่ท่ี ๒ จ านวน ๑๒๘,๐๐๐ 
บาท มาด าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี ๒ บ้านดอยงาม จ านวน ๑๒๘,๐๐๐ 
บาท เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม น้ าเอ่อล้น ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ท่ี ๒ บ้านดอยงาม 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรี 

-  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  จ านวนเงิน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  
เนื่องจากสภาพพื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วม  น้ าล้นเอ่อในช่วงฤดูฝน  สาเหตุจากน้ าที่ไหลบ่าจาก
หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  และหมู่ที่  ๗  บ้านห้วยน้ าริน  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชน  จึงได้พิจารณาในการโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสิงคโปร์  หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  จ านวนเงิน  ๑๒๘,๐๐๐  บาท  มาตั้งเป็นรายการใหม่  เป็นโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  จ านวนเงิน  ๑๒๘,๐๐๐  บาท  และใช้จ่ายจาก 

/ จะได้ประสานให้กับทางผู้น า ...  



๑๖ 

แผนงานงบกลาง  เงินส ารองจ่าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน  เป็นจ านวนเงิน  
๔๒,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  แต่เนื่องจากคณะกรรมการทั้งสอง
หมู่บ้านยังไม่ได้มีการท าความเข้าใจโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ผม
จะขอแจ้งญัตตินี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบก่อนในการให้ความเห็นชอบนั้นคงต้องชะลอไปก่อนจะได้
ประสานให้กับทางผู้น าทั้งสองหมู่บ้านได้ไปประชุมช้ีแจงให้กับประชาชนทราบก่อน  จะได้เสนอ
ขอบรรจุเข้าวาระการประชุมในครั้งต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิงคโปร์ หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท มาด าเนิน
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๒ บ้านดอยงาม จ านวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าเอ่อล้น ใน
พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ที่ ๒ บ้านดอยงาม 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล 

-  สืบเนื่องมาจากมีตัวแทนของหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้
และได้แจ้งข้อร้องเรียนผ่านมายังที่ประชุม  จึงขอให้ทางตัวแทนของหมู่บ้านได้แสดงความเห็น
ต่อที่ประชุมในวาระนี้อีกครั้ง 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
ประธานชุมชนหมู่ท่ี  ๒ 

-  เรื่องโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  บ้านดอยงาม  เนื่องจากสภาพพื้นที่
ประสบปัญหาน้ าท่วม  น้ าล้นเอ่อในช่วงฤดูฝน  สาเหตุจากน้ าที่ไหลบ่าจากหมู่ที่  ๒  บ้านดอย
งาม  และหมู่ที่  ๗  บ้านห้วยน้ าริน  นั้นทางตัวผมและตัวแทนของหมู่บ้านก็ได้รับฟังและ
รับทราบในข้อเท็จจริงจึงเข้าใจชัดเจนไปแล้ว  แต่มีกรณีที่ยังเกิดความสงสัยคือ  พื้นที่ของหมู่ที่  
๒  ติดถนนสายห้วยน้ าริน-บ้านแม่สาย  ได้มีเอกชนมาขุดดิน-ถมดิน  และติดปูายประกาศ
จัดสรรที่ดินแบ่งขาย  ไม่ทราบว่ามีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ขอฝากเรื่องนี้ให้
ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า  พิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  โครงการจัดสรรที่ดินแบ่งขายนี้ทราบมาว่าได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบส านักงานโครงการ
พัฒนาดอยตุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนา
ดอยตุง  อย่างไรแล้วทางเทศบาลจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งไปยังโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ  ถ้าหากทางผู้ประกอบการมีการกระท าผิดต่อข้อกฎหมายที่ได้ท าข้อตกลงกับทาง
โครงการพัฒนาดอยตุง  ซึ่งอาจจะแจ้งไปทางหนังสือต่อไป 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
ประธานชุมชนหมู่ท่ี  ๒ 

-  หากทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จะท าหนังสือยังโครงการพัฒนาดอยตุงให้ท่านท าหนังสือ
ไปยังผู้อ านวยการโครงการพัฒนาดอยตุงโดยตรง  ซึ่งผมเคยย่ืนหนังสือผ่านทางผู้อ านวยการกอง  
ปรากฏว่าเรื่องไม่มีการส่งต่อแต่อย่างใดครับ 

นายสมศักด์ิ  เครือสนใจ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๒ 

-  เจ้าของที่ดินที่จัดสรรที่ดินที่มีการแบ่งขายบริเวณริมถนนสายห้วยน้ าริน-บ้านแม่สายนั้น  เดิม
เป็นที่ดินของนายสมชาย  ชัยเรือน  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๕  ไร่  และต่อมานายสมชายได้แบ่งขาย
ประมาณ  ๓-๕  ไร่  ซึ่งทางหมู่บ้านได้รับทราบว่ามีการขายที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

 

/ จึงขอแจ้งมาว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ... 



๑๗ 

 

จึงขอแจ้งมาว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน
สาธารณะประโยชน์กรณีที่คุณมารุต  ได้แจ้งร้องเรียนมายังที่ประชุมนี้แต่อย่างใด 

นายอินทวน  ชื่องาม
ประธาน อ.ส.ม.ฯ 

-  ขอสอบถามทางกองช่างเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการของหมู่ที่  ๑  ในการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าหน้าบ้านนายเงิน  ค าเงิน  ไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา  เพราะต้ังงบประมาณไว้
น้อยมาก  ซึ่งเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบันมีการข้ึนราคา  ขอให้ทางกองช่างพิจารณา
แก้ไขการประเมินราคาหรือแก้ไขแบบให้มีราคาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพราะไม่
อยากให้โครงการนี้ต้องตกไป  รวมถึงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้าน ด.ต.รัชรุจ ไสวงามโดย
ท าเป็นรูปตัววีขนาด  ๑.๖๕  เซนติเมตร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับกับปัญหาน้ าท่วมที่จะเกิด
ข้ึนมาในอนาคต  ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากหมู่บ้านจัดสรรที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ด้วย  ขอให้
ทางกองช่างเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ 

นายเสนีย์  นนทจักร 
ผู้แทนผู้สูงอายุหมู่ท่ี  ๘ 

-  ขอขอบพระคุณทางนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้จัดท า
โครงการพาผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ระหว่างวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม – ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ในครั้งนี้ได้พาผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเวียงพางค าไปไหว้
พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุเป็นจ านวนถึง   ๙ วัด ในจังหวัดล าปาง   
ล าพูน  เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย และในการดูงานครั้งนี้ที่ได้ไปพักที่รีสอร์ทเฮือนดอกแก้ว  
จังหวัดเชียงใหม่  ทางรีสอร์ทได้มีการน าพันธ์ุไม้ต่างๆ  มาปลูกสวยงามร่มรื่นมาก  ผมจึงอยาก
เสนอให้ท่านนายกเทศมนตรี  น าพันธ์ไม้ต่างๆ  อาทิ  พันธ์ุมะกอกน้ า  ไม้ยืนต้นต่างๆ  มาปลูก
บริเวณรอบหนองแหวน  หรือบริเวณสระน้ าดอยรุ่งเจริญ  จะท าให้ทัศนียภาพดูสวยงามมากขึ้น
ครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ขอบคุณมากครับที่เสนอแนวคิดน้ีมา  เป็นเรื่องที่ผมได้หารือกับท่านปลัดเทศบาลต าบลเวียง
พางค า  เนื่องจากได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลต าบลสมอแข จ.พิษณุโลก  ได้มีการปลูกต้นมะกอก
หวาน  ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน  ซึ่งเป็นพันธ์ุไม้ที่คงทนและสวยงาม   

อีกโครงการหนึ่งขอประชาสัมพันธ์เนื่องจากที่ได้ประชุมการติดอาวุธการค้าทาง  ที่จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหนังสือต้องการขอสนับสนุนรถ  ขสมก.ที่ปลดระวาง  
เพื่อใช้ในการรับ – ส่ง  นักเรียนและประชาชนที่มีฐานะยากจน  ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ได้ท าหนังสือไปขอรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หากผ่านการพิจารณาและได้รับการ
สนับสนุนรถ  ขสมก.  มาแล้ว  ภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงหรือการเบิกจ่ายน้ ามันก็จะตก
เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  บัดน้ี เราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา ฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันน้ีเป็น
อย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

 

 



๑๘ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 

                           (ลงช่ือ)  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า ถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี     ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕         
 

 
      (ลงช่ือ)  นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ)  นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ)  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   สมัย วิสามัญ สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี   ๑  เมื่อวันท่ี   ๒๙  มิถุนายน  
๒๕๕๕  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ ในการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่  ๑   ครั้งท่ี   ๒   ประจ าปี   ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี    ๑๓  กรกฎาคม  
๒๕๕๕   จึงได้ลงชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 
 

(ลงช่ือ) นายสุค า   วินัน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุค า   วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

 
 
 

 


